



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 23 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,099 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,415,593 ราย เสียชีวิต 29 ราย เสียชีวิตสะสม 29,775 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,856 ราย รักษาหายสะสม 4,334,812 ราย ยังรักษาอยู่ 51,006 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 527,464,303 (+466,076) ราย เสียชีวิต 6,300,178 (+413) ราย รักษาหาย 497,411,171 (+574,523) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ **ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน BA.4 เป็นรายแรก **กัมพูชา** 9 มิ.ย.65 จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 5 ให้คนกลุ่มสำคัญครอบคลุมถึงคณะผู้บริหารระดับชาติ สมาชิกสภา บุคลากรการแพทย์ จนท.รัฐบาล ขรก. สมาชิกกองทัพ ผู้สูงอายุ จนท. สถานเอกอัครราชทูต บุคลากรองค์กรระดับชาติและระหว่างประเทศ นักข่าว และผู้มีชื่อเสียง โดยมีระยะห่างของการฉีดวัคซีนเข็ม 4 และเข็ม 5 อย่างน้อย 3 เดือน **เกาหลีเหนือ** พบคนเป็นไข้อีก 186,000 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน แต่อ้างว่าสถานการณ์โควิดในประเทศมีแนวโน้มเป็นไปในทางบวกมากขึ้นตามลำดับ

ประเด็นสำคัญ

1. บรรจุ ขรก. โควิดรอบสอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- แวดวงบุคลากร สร. แשרหนังสือจาก ก.พ. เกี่ยวกับการพิจารณาการบรรจุ ขรก.ปฏิบัติงานโควิดรอบสอง ถึงประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์ปชั่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เผยความคืบหน้าการขอรับจัดสรรอัตรา ขรก.ตั้งใหม่ เพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มพนักงานและลูกจ้าง สร. ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณา ทหารี่แนวทางดำเนินงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยในอนาคต หากคืบหน้าจะแจ้งผลไปยัง สร.

2. เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. กล่าวถึงความพร้อมของทุกหน่วยในการแยกผู้ติดเชื้อโควิดหรือกลุ่มเสี่ยง มีคูหาพิเศษแยกให้ และยังมี อสส.กับพยาบาลประจำหน่วยเลือกตั้งดูแลสุขภาพประชาชน รวมถึง สร.ร่วมบูรณาการช่วยเหลือดูแลเรื่องความปลอดภัยจากโควิดให้ออกมาปลอดภัยที่สุด

มาตรการ สร. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, INN)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ยืนยันวัคซีนโควิด 19 มีเพียงพอ และผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมเตือนผู้ปฏิบัติตนหละหลวม ขอให้เคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

- นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เผย เร็วๆ นี้ ศบค.ส่วนกลาง จะประกาศให้ จ.นครราชสีมา ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินของ ททท. ให้เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้าที่มีการผ่อนคลายกิจกรรมทางสังคม สามารถรวมกลุ่มได้ตามความเหมาะสม ส่วนการเตรียมเป็นโรคประจำถิ่น ชาวโคราชต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากที่สุด

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ คอลัมน์ คันปากอยากเล่า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ คอลัมน์ คันปากอยากเล่า)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. นำทีม ร่วมด้วยช่วยกันเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข็มบูสเตอร์ เข็ม 3 ที่สำคัญที่สุด และงานนี้ทุ่มสุดตัว พื่อรเชิญชวนประชาชนมาฉีดวัคซีนเข็ม 3 ด้วยการโพสต์หายอดฮิต คังคูปอ กวักมือเรียกคนมาฉีดวัคซีน พร้อมแคปชั่น "มาฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ เข็ม 3 กันนะครับ" ทำเอาคอมเมนต์บนเฟซ บุกถล่ม ทลาย เข้ามาแซวว่าโพสต์ทำได้อาจเหมือน เหลือแต่ใส่เสื้อเอวลอยคือแจ่มไปเลย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, pptv)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรับมือที่ประกาศก.สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป พร้อมเดินสายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปชช.ใกล้ครบทุกพื้นที่ รวมทั้งอย.ทำแอปฯ "ปลูกกัญ" รองรับการจัดแจ้งปลูก ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และเพื่อเศรษฐกิจ ได้นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย อย.อนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชากัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล (CBD) รวมทั้งสิ้น 935 รายการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ บทนามมติชน</p> <p>-ประกาศก.สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% ยังเป็นยาเสพติด ผู้ที่ต้องการปลูกไม่ต้องขออนุญาต เพียงแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน ปลูกกัญ ซึ่ง อย. เตรียมนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปทางราชการควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้ปชช.ได้ทราบ และหากมีช่องว่างที่ต้องระมัดระวังก็ควรแก้ไข เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐฉวยโอกาสใช้เป็นเงื่อนไขเรียกผลประโยชน์จากประชาชน</p> <p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก., คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, มติชน, thailandplus, amarintv, thaipbs, workpointtoday, thebangkokinsight, inn, thejournalistclub, js100, ch7, bangkokbiznews, hfocus, thansettakij)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกออกแถลงการณ์พบผู้ป่วยฝีดาษลิงทั่วโลกแล้ว 80 ราย ต้องสงสัยติดเชื้ออีก 50 คน ใน 11 ประเทศที่ไม่ใช่แหล่งเชื้อ ขณะที่อิสราเอลพบผู้ป่วยรายแรกของประเทศและเป็นไปได้ที่เป็นรายแรกในตะวันออกกลาง โดยผู้ติดเชื้อกลับมาจากต่างประเทศ กรมควบคุมโรค จึงตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ แนวโน้ม พร้อมทั้งคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจัดทำแผนทั้งระยะยาว ระยะกลาง ในการปรับปรุงกลยุทธ์ และมาตรการให้เหมาะสม โดยไทยยังไม่พบผู้ป่วย แต่ต้องเฝ้าระวังคัดกรองเข้มคนที่มาจากประเทศที่มีการระบาด โดยเฉพาะ 3 ประเทศเข้าที่พบผู้ป่วยแล้วคือ "อังกฤษ - สเปน-โปรตุเกส" พร้อมเตือนเลี้ยงบริโภครองของป่า-สัตว์ป่า กรมควบคุมโรคจะเฝ้าระวังใกล้ชิด และแจ้งให้ประชาชนทราบข้อมูลต่อเนื่อง มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 0-2590-3839 หรือ สายด่วน 1422</p> <p>ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า การระบาดมีลักษณะติดต่อ แบ่งเป็น 1.จากสัตว์สู่มนุษย์ จากการสัมผัสทางผิวหนังหรือเยื่อเมือก เช่น จมูก ปาก หรือตา กับสัตว์ที่ป่วยเป็นโรค สารคัดหลั่ง เลือด ผิวหนัง หรือการนำซากสัตว์ป่วยมาปรุงอาหาร รวมทั้งถูกสัตว์ป่วย ข่วน กัด หรือสัมผัส เครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์นั้น 2.จากมนุษย์สู่มนุษย์ทางหลักติดต่อผ่านละอองฝอยทางการหายใจขนาดใหญ่ จากการอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะประชิด การสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย การสัมผัสเลือด หรือรอยโรคที่ผิวหนัง หรือ ของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยหลังได้รับเชื้อ โรคนี้มีระยะฟักตัว 7-14 วัน หรืออาจนานถึง 21 วัน</p> <p>ด้านพญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึงอาการเริ่มต้นของโรคฝีดาษลิงว่า จะมีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และมีต่อมน้ำเหลืองโต ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารใกล้ชิด และหากต้องเดินทางไปยังประเทศที่พบผู้ป่วยฝีดาษลิง ควรระมัดระวัง ดังนี้ 1) หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์พาหะ ได้แก่ สัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก และสัตว์ตระกูลไพรเมต เช่น ลิง หลังกลับจากประเทศที่มีการระบาด ถ้าพบมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ มีตุ่มผื่นที่ใบหน้า แขนและขา ให้รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง 2) ปฏิบัติตามมาตรการ UP หลีกเลี่ยงสัมผัสสารคัดหลั่ง บาดแผล เลือด น้ำเหลืองของสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์ติดเชื้อที่ปรุงไม่สุก และหลีกเลี่ยงน้ำลาย ละอองฝอย หรือน้ำเหลืองจากผู้สงสัยป่วยหรือมีประวัติเสี่ยง ทั้งนี้ การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านสารคัดหลั่ง ทางเดินหายใจ หรือผิวหนังที่เป็นตุ่ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย</p> <p>-ในงานประชุมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ มีวาระสำคัญในการหารือเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงที่กำลังระบาดใน 15 ประเทศนอกทวีปแอฟริกา ขณะนี้ ทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง 80 คนในยุโรป สหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย และอิสราเอล โดยที่ออสเตรเลียและสวิตเซอร์แลนด์เป็น 2 ประเทศล่าสุดที่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นวงกว้างยังอยู่ในระดับต่ำ</p>	
<p>ผักพื้นบ้านดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็น 1 ใน 4 ของโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาทางการสาธารณสุข โดยองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีการนำพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นมาปรุงเป็นเมนูอาหารเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ กระเจี๊ยบ, กระเทียม, มะรุม, ใบหม่อน, บัวบก, ย่านาง, ขิง และตะไคร้ รวมถึงชาขิงกระเจี๊ยบ และ ชาขิงหญ้าหนวดแมว เป็นทางเลือกในการลดความดันโลหิต โดยสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐตามภูมิลำเนา หรือสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา และร้านสะดวกซื้อทั่วไป</p>	
<p>ออกกฎขึ้นทะเบียนผู้รับซื้อน้ำมันมือ 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ว่าไรดี</p> <p>-ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้นำ คก.ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์ฯ กล่าวว่า ปัจจัยของราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวสูงขึ้นมีแนวโน้มที่ร้านจำหน่ายอาหารจะใช้น้ำมันทอดซ้ำบ่อยขึ้น หลายประเทศออกมายกเลิกให้ประชากรในประเทศบริโภคน้ำมันใช้ซ้ำ เพราะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมคนที่ไปซื้อน้ำมันใช้แล้วเหมือนในต่างประเทศ ซึ่งมีการลงทะเบียนและต้องบอกรายละเอียดของแหล่งที่รับซื้อ ทั้งนี้ การทำงานป้องกันน้ำมันใช้แล้วออกสู่ตลาด กำลังหารือกับกรมอนามัย ใช้กฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้ โดยจะยกเว้นกฎกติกา ทั้งประกาศและกฎกระทรวง หลังจากนั้นจะมีเวทีประชาพิจารณ์เพื่อประกาศกฎควบคุมต่อไป</p>	
<p>กองทุนสปสช.เพิ่มสิทธิสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>-ที่ประชุมบอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบบรรจุผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผนรองรับการขยาย ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) มีผลตั้งแต่ 2 พ.ค.2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การแจกผ้าอ้อมและแผนรองรับเป็นเพียงการสนับสนุนส่วนหนึ่ง หัวใจสำคัญ คือ ต้องการให้มีการจัดบริการดูแลแบบองค์รวมแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เป็นเพียงส่วนเสริมให้ดูแลได้มีคุณภาพมากขึ้น เพิ่มศักยภาพสิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ</p>	
<p>วันงดสูบบุหรี่โลก 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผจก.)</p> <p>- มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ สสส. ได้จัดสัมมนาภาคีเครือข่าย เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญ 'บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม' โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ จากที่อดีตจะเน้นที่สุขภาพต่อตัวผู้สูบบุหรี่และคนรอบข้าง ทั้งที่ความเป็นจริง ยาสูบสร้างความเสียหายมากกว่าที่คิด โดยเฉพาะขยะจากก้นบุหรี่ นอกจากมีส่วนผสมของพลาสติกย่อยสลายยากแล้ว ยังมีสารเคมีกว่า 4,000 ชนิด ปนเปื้อนลงสู่ดิน โดย 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนพื้นที่ชายหาด รวม 24 แห่งทั่วประเทศ จึงอยากเรียกร้องให้ทุกหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่ เลิกสูบ และหันมาร่วมกันทำสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ปลอดบุหรี่ เพื่อทำให้มีโอกาสเลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้น</p>	
<p>เทรนด์สุขภาพคนไทย ปี 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์</p> <p>- ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผจก.กองทุน สสส. กล่าวว่า 1 ใน 10 เทรนด์สุขภาพคนไทย ปี 2565 โดย Thaihealth Watch 2022 สสส. พบพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไป นิยมรับประทานอาหารไขมันสูง 42% อาหารแปรรูป 39% และเครื่องดื่มเติมน้ำตาลบรรจุขวดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 34% กลายเป็นรายจ่ายของครัวเรือนเฉลี่ย 7,450 บาท/สัปดาห์ สะท้อนให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เห็นว่าคนไทยกำลังขาดความมั่นคงทางอาหาร และยิ่งเสี่ยงต่อการป่วยโรค NCDs ในระยะยาว สสส. ได้เร่งต่อยอดการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมถูกต้อง</p>	
<p>กรมอุตุฯประกาศ เตือนฝนตกหนัก กระทบ 25 จังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-กรมอุตุฯออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ จะส่งผลกระทบต่อรวม 25 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ: จังหวัดน่าน และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง: จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี และสระบุรี ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา</p>	
<p>อนามัยโลกเตือนรับมือโควิด-สงครามยูเครน-ฝัฒาขลล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย</p> <p>-ดร. ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่กรุงเจนีวา ของ สวิตเซอร์แลนด์ว่า ตอนนี้ทั่วโลกไม่ได้รับมือกับการระบาดของโรคโควิดเพียงอย่างเดียว แต่ยังเผชิญกับการระบาดของโรคอีโบล่า ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โรคฝัฒาขลล โรคตับอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ รวมถึงวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ซับซ้อน ในอัฟกานิสถาน เอธิโอเปีย โซมาเลีย เซาท์ซูดาน ซีเรีย ยูเครน และเยเมน</p>	